



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๑๗ - ๒๓ และลำดับที่ ๒ - ๔ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๐๑	นางสาวพรทิพย์ เกื้อกุล
๑๐๐๐๒	นางสาวสุรีย์พร ใจกล้า
๑๐๐๐๓	ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ฉางแก้ว

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินฯ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ข. กำหนดวัน...

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ

- วิธีการประเมินฯ การสัมภาษณ์
- วันที่เข้ารับการประเมินฯ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- สถานที่เข้ารับการประเมินฯ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ชั้น ๑๔ สำนักงาน ป.ป.ท.
อาคารชอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับนี้
๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันที่เข้ารับการประเมินฯ เพื่อใช้แสดงตน หากผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ
๓. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ
เพศหญิง : สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น
เสื้อไม่มีแขน และรองเท้าแตะ
“หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ สำนักงาน ป.ป.ท. จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ”
๔. ต้องไปถึงสถานที่ประเมินฯ ก่อนเริ่มเวลาประเมินฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเมินฯ ภายหลังจากที่การประเมินฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินฯ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการประเมินฯ ก็ได้
๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินฯ โดยเคร่งครัด
๖. เมื่อเข้ารับการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่ประเมินฯ โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินฯ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินฯ

หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการตามประกาศฉบับนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และสำนักงาน ป.ป.ท. อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ